
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๑๑ 

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ  รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ 

กลุ่มที่ ๑ มหาวิทยาลัยของรัฐ (๑๐ แห่ง) 
๑. มหาวทิยาลัยนเรศวร 
๒. มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
๓. มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
๔. มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 
๕. มหาวทิยาลัยนครพนม 
๖. มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ์
๗. มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
๘. มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๙. สถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั 
๑๐. สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

กลุ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (๑๐ แห่ง) 
๑. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
๒. มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์
๓. มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๔. มหาวทิยาลัยบูรพา 
๕. มหาวทิยาลัยทักษิณ 
๖. มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
๗. มหาวทิยาลัยพะเยา 
๘. มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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๙. มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 
๑๐. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กลุ่มที่ ๓ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (๑๖ แห่ง) 
๑. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๒. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔. มหาวทิยาลัยมหดิล 
๕. มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
๖. มหาวทิยาลัยศิลปากร 
๗. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
๘. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
๙. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๐. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๑๑. สถาบนัดนตรีกัลยาณวิฒันา 
๑๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
๑๓. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๔. สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
๑๕. สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
๑๖. สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

กลุ่มที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (๓๘ แห่ง) 
กลุ่มรตันโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ๕ แห่ง 
๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี
๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 
๕. มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มภาคกลาง ๕ แห่ง 
๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 
๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
๕. มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ์ 
ภาคตะวันตก ๔ แห่ง 
๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 
๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 
ภาคใต้ ๕ แห่ง  
๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
๕. มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่ง  
๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์ 
๕. มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๖. มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๗. มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
๘. มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๙. มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ภาคเหนือ ๘ แห่ง  
๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๒. มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓. มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
๔. มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
๕. มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๖. มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๗. มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
๘. มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ ์
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กลุ่มที่ ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (๙ แห่ง) 
๑. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๒. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๓. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๕. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
๖. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
๗. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 
๘. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
๙. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ผลการพิจารณา 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ 

กลุ่มที่ ๑ มหาวิทยาลัยของรัฐ (๑๐ แห่ง) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร     ๔๘๔,๙๒๐,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ๒๔๒,๒๗๐,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ๑๙๓,๐๓๔,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ๒๙๖,๒๗๗,๗๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยนครพนม     ๒๖๒,๑๐๗,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     ๑๓๐,๒๑๕,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    ๑๔๐,๘๐๗,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ๑๑๖,๒๙๐,๙๐๐ บาท 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    ๒๑๐,๒๒๖,๘๐๐ บาท 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน     ๔๔๙,๔๑๗,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามมหาวิทยาลัยนครพนมว่าภายหลังก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์แล้ว มีความคืบหน้า

เกี่ยวกับการขออนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอนจากแพทยสภาอย่างไร และจะสามารถเปิดรับสมัคร
นักศึกษาได้เมื่อไหร่ 

- ขอสอบถามว่าจ านวนนักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครพนม  
มีจ านวนเท่าใดในปัจจุบัน 

- จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ แต่ไม่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยที่มีเป็นจ านวนมาก  
จึงขอสอบถามว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางการเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อย่างไร   
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- มหาวิทยาลัยนครพนม ได้น าเสนอโครงการ Medical & Wellness Hub เพ่ือศูนย์กลาง 
ทางการแพทย์ครบวงจรต่อคณะรัฐมนตรี โดยใช้งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าโครงการ
ดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร 

- ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ิงได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) ซึ่งจะมีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณ จากเดิมที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะขอรับงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาโดยตรง มาเป็นการขอรับการจัดสรรผ่านกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา ภายใต้
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอสอบถามว่าจะมี
ผลกระทบหรือไม่ 

- มหาวิทยาลัยของรัฐมีแนวทางบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จ านวน
นักศึกษาลดลงต่อเนื่องอย่างไร ในขณะที่ ทรัพย์สินถาวรของมหาวิทยาลัยอย่างอาคารเรียนมีจ านวน
เพิ่มสูงขึ้น 

- แต่ละมหาวิทยาลัยมีโครงการลักษณะ Upskill & Reskill และการสร้างแพลตฟอร์มเป็น
จ านวนมาก จึงขอสอบถามว่ามีแนวทางการบริหารโครงการไม่ให้มีความซ้ าซ้อนอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารจัดการการท างานของบุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยอย่างไร เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิจัย  
เชิงวิชาการ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นภูมิภาคที่ค่ าเฉลี่ยแพทย์หนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วย

ประมาณ ๔ ,๐๐๐ คน ซึ่งการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์มีปัญหาอุปสรรค คือ กาหาโรงพยาบาล 
แหล่งฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ เนื่องจาก จ านวนแพทย์ที่โรงพยาบาลไม่พอกับการฝึกสอนนักศึกษา 
จึงเป็นประเด็นที่ต้องน าหารือกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  

- ปัจจุบันนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ๕๐ คน เดินทางมาศึกษาระดับปริญญาเอก
ด้านการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว ๑๕ คน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๓๐ คน มาเรียนเพ่ิมเติมด้วย หลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดคลี่คลายลง  

- ส าหรับโครงการ Medical & Wellness Hub เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนครพนมมีความ
ประสงค์อย่างมากที่ต้องการด าเนินการ เพราะโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพ  
และการศึกษาภายใต้บริบทของสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับประชาชนในภูมิภาค โดยต้องรอพิจารณา
จากคณะรัฐมนตรี  

- ส าหรับการตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาตามร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา เป็นเรื่องที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความกังวลพอสมควร เนื่องจากเกรงว่ามหาวิทยาลัยขนาดเล็กตามต่างจังหวัด  
จะไม่ได้รับโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ทางวิชาการในระยะยาว  

- สถานการณ์การลดลงของจ านวนนักศึกษานั้น  เป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการหลายคน 
ตั้งข้อสังเกต ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการที่นักศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องมาจากปัญหา
เศรษฐกิจ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จะเน้นการดึงนักศึกษาจากต่างประเทศมากขึ้น รวมไปถึง 
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การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาจากพลทหารที่ประจ าการในกองทัพ และผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือการสร้าง
อาชีพให้กับประชาชน  

- โครงการ Upskill & Reskill และการสร้างแพลตฟอร์ม ควรเป็นระบบเดียวกันทุก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน  

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีผลงานวิจัย ๒๖ โครงการ ส่วนใหญ่เป็น
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การพัฒนาท้องถิ่น และนวัตกรรมชุมชน  

- การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะต้องเริ่มจาการสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนก่อน เพ่ือให้หลักสูตรตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

- ปัญหาเรื่องการแตง่ตัง้อธกิารบดมีหาวิทยาลัยรามค าแหงได้คลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ได้ให้ค าตอบในข้อกฎหมายชัดเจนแล้ว โดยนับจากนี้ไปมหาวิทยาลัยรามค าแหงจะเดินหน้าการเป็น
ตลาดวิชาการให้กับประชาชนอย่างคุณภาพต่อไป 

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบปัญหาเกี่ยวกับการไม่ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณมาโดยตลอด โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาส่วนใหญ่นั้นเป็นงบบุคลากรประมาณ 
ร้อยละ ๗๐ ส่งผลให้เหลืองบครุภัณฑ์ไม่มาก จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ยังไม่สามารถยกระดับเป็นโรงเรียน
แพทย์ตามที่ตั้งใจได้ 

- ทุกมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ต่างมีจุดเด่นและผลงานวิจัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และภูมิภาคที่ เป็น พ้ืนที่ตั้ งของแต่ละมหาวิทย าลัย อย่างกรณี 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์  และมีผู้ประกอบการรับไป
ด าเนินการ ๑๖ ราย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ในการสร้างศูนย์กลาง

การแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้เป็นจ านวน เพราะโครงการนี้ไม่ได้ประโยชน์เพียงเฉพาะจังหวัด
อุบลราชธานีและนครพนมเท่านั้น แต่จังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านจะได้มี
โอกาสเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพด้วย  

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ ดังนั้น ผู้บริหารควรท างานในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือดึงคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ามารับ
ความรู้และน าไปพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม  

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และพยาบาล 
เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์จ านวนมาก ดังนั้น การน า
งบประมาณมาพัฒนาในเรื่องนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และเพ่ิมหลักประกันด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน  

-  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควรสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน เพ่ือแลกเปลี่ยน  
องค์ความรู้ โดยเฉพาะการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุที่จะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับชุมชน 
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- มหาวิทยาลัยรามค าแหง ควรเร่งหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการ ท่ี
บุคคลที่มาด ารงต าแหน่งอธิการบดี เพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา  
และให้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยในด้านของการเป็นตลาดวิชากลับคืนมาอีกครั้ง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัย

ของรัฐ ๑๐ แห่ง ส่งเอกสารข้อมูลผลส าเร็จของการน าผลงานวิจัยเชิงวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
ในทางปฏิบัติ 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๐ แห่ง ส่งเอกสารข้อมูล 
ตามรายการ ดังนี้  

๑. หลักเกณฑ์การชี้วัดผลส าเร็จของการจัดการศึกษา และเกณฑ์ผลลัพธ์ที่ต้องส่งให้กับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

๒. ข้อมูลขั้นตอนและกรอบเวลาการส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  

๓. หลักเกณฑ์การประเมินผลการท างานของอาจารย์ผู้สอน 
 
กลุ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (๑๐ แห่ง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ๘๖๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    ๗๑๒,๓๒๒,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    ๕๒๕,๕๖๖,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยบูรพา     ๓๘๕,๘๒๓,๗๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยทักษิณ     ๒๘๖,๘๘๕,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ๑,๒๓๗,๓๐๕,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยพะเยา     ๓๙๕,๘๒๐,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ๑,๒๙๗,๑๑๒,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ๔๗๙,๗๔๗,๕๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ๑,๑๒๙,๑๑๓,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการยาหมด ยาบ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ วงเงิน  

๖๘๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ จ านวน ๓ ปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แนวทางการต่อยอดนวัตกรรม อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอการของรับทุนการศึกษาอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  

ทางการแพทย์ วงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพียงพอหรือไม่ อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์มะเร็งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อย่างไร 

- ขอทราบ รายละ เอี ยด โครงก ารก่ อสร้ างอาคาร ๖๐  ปี  ของคณ ะมนุ ษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงินก่อสร้าง จ านวน ๑๓๘ ล้านบาท อย่างไร เป็นเงินมาจากการรับบริจาค
หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพการจัดท าผลงานวิจัยหรือเกี่ยวกับ 
มาตรการป้องกันการมอบหมายการสอนแทนกันอย่างไร หรือการบริหารการเรียน การสอน  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคุณภาพอย่างไร อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กับประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนไฟป่าผ่านดาวเทียมและโครงข่ายสื่อสารระยะไกล 
และผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๗ เป็นอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเครื่องผลิตปุ๋ยจากอากาศในธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เกี่ยวกับต้นทุนในการท างานหรือต้นทุนในการผลิตปุ๋ยไนเตรท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดเทคโนโลยี บ าบัดขยะด้วยวิธีทางกลไกลชีวภาพของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ผลการด าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานบูรณาการท างานของมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับประมงในพื้นที่
อย่างไรบ้าง 

- ขอทราบแนวทางการต่อยอดจากการด าเนินการแข่งรถในพ้ืนที่หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวหรือไม่ เช่น งานวิจัยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ช่วยเหลือในการ
สนับสนุนหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงขอทราบจ านวนเงินนอกงบประมาณจ านวนเท่าใด  

- ขอทราบแนวทางการประเมินความเจ็บป่วยของมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ ที่อยู่ในแต่ละ
ภาคที่มีความชัดเจน เช่น ภาคเหนืออาจมีความเจ็บป่วยชัดเจนในเรื่องของ PM ๒.๕ โรคทางปอดหรือ
ทางเดินหายใจ ภาคอีสานประสบปัญหาเรื่องโรคมะเร็งทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ 
มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไม่เหมือนกันอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เป็นการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชน

หรือชุมชนเพื่อที่จะท าเป็นศูนย์พัฒนา และสร้างอาชีพหรือเพิ่มความรู้หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถ
เปิดกว้างมากขึ้น มีการปรับปรุงให้เป็นพ้ืนที่เอนกประสงค์ ใช้ร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- กรณีชุดตรวจมะเร็งในตับ ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

แล้ว และอยู่ในระหว่างปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
มหาวิทยาบูรพา  
- กรณีการบูรณาการของมหาวิทยาลัยบรูพากับชาวประมงในพ้ืนที่ ด าเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า

น าผลงานวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดผ่านโครงการธนาคารปูม้าร่วมกับชุมชนชาวประมง ๑๐ ชุมชน 
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ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจันทบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการออกพันธุ์  
การขยายพันธุ์ ให้ชาวประมงปล่อยปูม้าลงไปในทะเลหลังจากเมื่อโตเต็มวัยกลับมา ผลสัมฤทธิ์วัดกับ 
การที่ชาวประมงสามารถจับได้เพ่ิมขึ้น ต่อยอดด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเพ่ิมมูลค่า  
การแปรรูปแม้กระทั่งของเสียจากเปลือกมาสร้างมูลค่าคือสิ่งที่เราวัด ส่งผลให้ชาวประมงมีความสุข  
และรายได้เพิ่มขึ้น 

- กรณีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาข้อมูลจากวันลงทะเบียนเพ่ือส าเร็จการศึกษา จนถึงวัน
รับปริญญา ห่างกันจ านวน ๗ ถึง ๘ เดือน ข้อมูลมีความคืบหน้าร้อยละ ๖๒ ข้อมูลด้านแรงงาน 
ที่มีโอกาสท างาน สมัครงานและสัมภาษณ์การตอบรับอีกร้อยละ ๑๗ ถึง ๑๘ และในส่วนที่ไม่อยาก
ท างานหรือก าลังท างานส่วนตัวหรือตกงาน หางานใหม่ได้ประมาณร้อยละ ๖.๓ เพราะฉะนั้นที่ผ่านมา 
การประเมินเว้นระยะห่างประมาณปีกว่าท าให้ตัวเลขของผู้มีงานท าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๘๐  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- กรณีการก่อสร้างอาคารวิจัยเป็นอาคารวิชาการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มี

วัตถุประสงค์ส าคัญขยายเรื่องการเรียน การสอน ในชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกปัจจุบันต้อง
ส่งไปที่ โรงพยาบาลที่มีศักยภาพ เช่น โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ  โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์  
และโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์  

- กรณีเครื่องผลิตปุ๋ยไนเตรทในอากาศ ใช้เทคนิคแตกตัวของ N๒ การใช้เทคนิคของพลาสมา 
ท าให้แตกตัวเป็นเล็คติคอลสามารถละลายกลายเป็นน้ า ซึ่งพืชสามารถดูดกลืนเป็นอาหาร ดังนั้น  
ใช้เทคนิคในการแตกตัวซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติให้แตกตัวเกิดการละลายน้ าแล้วกลายเป็นปุ๋ยในเกรด  
ซึ่งพืชสามารถดูดซึมได้ทันที  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- กรณีการก่อสร้างอาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบผูกพัน

งบประมาณ ๓ ปี จ านวน ๑๓๘ ล้านบาท ครอบคลุมถึงครุภัณฑ์ภายในอาคาร ยกเว้นครุภัณฑ์บางชนิด 
จึงได้ขอรับงบประมาณจากศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ  

- กรณีการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก าหนดระยะเวลาการเรียน  
การสอนต้องไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง และกรณีการแบ่งการสอนเพ่ือแบ่งเบาการปฏิบัติงานของอาจารย์  
บางท่าน เป็นการบริหารงานเพ่ือให้เกิดการสมดุลด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพ  
ของนักศึกษา 

- กรณีการแก้ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ด าเนินการเชื่อมโยงสัญญาณโทรศัพท์ส่งข้อมูลกับดาวเทียม 
น ามาจัดท าแผนงานแก้ปญัหาตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ครอบคลุมการแก้ปัญญา และส่งเสริม
ลดการเผาให้มากขึ้นน าเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าเทคโนโลยีและงานวิจัยเชิงพ้ืนที่
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ร่วมกันการแก้ปัญหาตามพระราบัญญัติอากาศสะอาด โดยมีอ าเภอเชียงดาว 
เป็นต้นแบบ  

- กรณีการส่งเสริมการเรียนเพ่ิมทักษะให้สูงขึ้น Upskill หรือการทบทวนหลักสูตรการเรียน 
Reskill ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

- กรณีโรคประจ าถิ่นบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือ พบเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ โรคธาลัสซีเมีย  
และโรคที่แทรกแซงในพ้ืนที่ เช่น โรคมะเร็ง ด าเนินการใช้องค์ความรู้ทางด้านสุขภาพและการแพทย์ 
และน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือเอาชนะโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชน  
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มหาวิทยาลัยพะเยา  
- กรณี ยามด ยาบ้า เป็นการบูรณาการร่วมกับคณะนักวิจั ย กรมการแพทย์แผนไทย  

ร่วมกันพัฒนาและทดลองกับผู้ป่วยจริง และน าผลงานส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลจากประเทศไต้หวัน 
และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือไปด าเนินการต่อยอดผลงานวิจัย และงบประมาณจัดสรรให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี เพียงพอหรือไม่  

- กรณีกรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณ ควรรวบรวมผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ  
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมหรือบัญชีกลางให้กับหน่วยงานสามารถ
ตั้งงบประมาณเพื่อมาใช้กับงานวิจัยให้เกิดขึ้นจริง  

- กรณีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรปรับทิศทางในการเรียน  
การสอนในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมสายวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  
และให้ความส าคัญกับสายสังคมศาสตร์ส าคัญเช่นกัน  

- กรณีแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเป็นแพทย์ที่ท างานในพื้นที่ต่างจังหวัดมี ทักษะด้าน
การสอนน้อยกว่าอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์ เพราะฉะนั้น ควรจัดสรรแพทย์สาขาที่ยังขาดแคลน
ในมหาวิทยาลัยไปด ารงต าแหนง่ในพื้นที่ต่างจังหวัด และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ด้วยการ
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น สาขาจิตวิทยาหรือว่า
แพทย์ผิวหนัง  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้ 
๑. รายเอียดจ านวนนักศึกษาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยในอีก ๕ ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง 

หรือเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ ๑ มหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยนครพนม และกลุ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๒. รายเอียดจ านวนนักศึกษาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๘ จ านวนเท่าใด และขอทราบ
จ านวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ย้อนหลังไปจ านวน ๓ ปี ของกลุ่มที่ ๑ มหาวิทยาลัย 
ของรัฐ ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยนครพนม และกลุ่มที่  ๒ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๐ แห่ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างไร  

๓. รายละเอียดเงินสะสมของมหาวิทยาลัยของกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ แต่ละมหาวิทยาลัย
จ านวนเท่าใดในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗  

๔. รายละเอียดรายการเงินของมูลนิธิที่เชื่อมโยงกับเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนแพทย์  
ในมหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ ในล าดับที่ ๖ ถึง ๑๐ กลุ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ  

๕. รายละเอียดรายรับจากการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการของโรงเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัย
ก ากับของรัฐ ในล าดับที่ ๖ ถึง ๑๐ กลุ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ 
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- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตวิธีใช้เครื่องต้นแบบ  Pyrolysis  
ใช้ในการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร บูรณาการร่วมกับอ าเภอแม่แจ่ม 
ผลการด าเนินการเป็นอย่างไร และจ านวนงบประมาณที่ใช้จ านวนเท่าใด 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดจ านวนนักเรียน นักศึกษาของกลุ่มที่  ๒ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

จ านวน ๑๐ แห่ง แต่ละหลักสูตรในรอบปีล่าสุด และปี ๒๕๖๖ จ านวนเท่าใด  
๒. รายละเอียดการวัดผลลัพธ์ในปี ๒๕๖๗ ของกลุ่มที่  ๒ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

จ านวน ๑๐ แห่ง  
๓. ขอทราบวันที่หรอืรอบท่ีมหาวิทยาลัยของกลุ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน ๑๐ 

แห่ง ส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่แสดความจ านงกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)  
๔. ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ 

อย่างไร 
 
กลุ่มที่ ๓ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (๑๖ แห่ง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ๑,๓๖๖,๓๑๕,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ๒,๐๐๓,๑๗๘,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ๑,๔๘๒,๕๔๔,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยมหิดล     ๓,๐๘๗,๙๔๑,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ๑,๖๕๒,๗๖๓,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยศิลปากร     ๒๗๘,๔๗๘,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ๔๐๗,๗๓๘,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๕๓๙,๗๖๕,๔๐๐ บาท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๗๕๘,๑๕๒,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     ๓๘๔,๗๔๑,๒๐๐ บาท 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    ๑๓๑,๑๒๔,๑๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๑,๐๒๐,๖๔๓,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ๔๔๖,๙๙๖,๑๐๐ บาท 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา    ๑๕๕,๗๙๙,๑๐๐ บาท 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๑๓๕,๖๒๙,๔๐๐ บาท 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ๒๐๔,๖๕๗,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สอบถามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาที่ดินแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปัจจุบัน  

มีการใช้ประโยชน์อย่างไร และในอนาคตมีแผนการด าเนินการอย่างไร และในโครงการอาคารเลี้ยงลิง
แบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ ขอทราบความจ าเป็นในการสร้างอาคารและแผนการสร้างอาคารเพ่ิมเติมมีความ
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จ าเป็นอย่างไร และขอทราบผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยแพทย์ศาสตร์แห่งชาติและศูนย์วิจัยวัคซี น
ของคณะแพทยศาสตร์ และแนวทางการด าเนินการร่วมกันเป็นอย่างไร และขอทราบความคืบหน้า
โครงการวัคซีนใบยา บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ ากัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการ
จุฬาคอฟไนน์ทีน (ChulaCov19)  

- สอบถามมหาวิทยาลัยมหิดล ขอทราบความคืบหน้าการขอรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล
สัตว์และความคืบหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือก่อสร้างอาคารจอดรถศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
ใช้งบประมาณจากแหล่งใด และขอทราบรายได้ค่ารักษาพยาบาลโดยแบ่งตามสถานพยาบาลแต่ละแห่ง 

- สอบถามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และการบริหารจัดการภายในเป็นอย่างไร มีการประเมินผลกระทบกับนักศึกษาหรือไม่ 

- สอบถามมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง ขอทราบว่าร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... ได้รับผลกระทบอย่างไรหากตอ้งรับงบประมาณผ่านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และกรณีอัตราการเกิดน้อย มีการปรับตัวอย่างไร และในโครงการ Upskill Reskill  
มีแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางของรัฐบาลหรือไม่  

- สอบถามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
กรณีอัตราบุคลากรมีข้าราชการรุ่นสุดท้ายเกษียณอายุราชการในปีใด 

- สอบถามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอทราบความคืบหน้าปัญหาที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวาย จะสามารถใช้พ้ืนที่ส่วนดังกล่าวเมื่อใดและจะน าไปใช้ท าประโยชน์ใด 
และขอทราบการให้เช่าที่ดินสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) กับกรมพลศึกษา และแผนพัฒนา
พ้ืนที่เป็นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้แจงกรณีความคืบหน้าของศูนย์วิจัยในปัจจุบัน 

มีการพัฒนาคืบหนา้ไปมากเพื่อประโยชน์ในการวจิัยโดยพิจารณาถงึความจ าเป็น ส่วนในโครงการอาคาร
เลี้ยงลิงเป็นการสร้างกรงลิงโดยใช้เป็นลิงรุ่นลูกสายพันธุ์บริสุทธิ์ขยายเพ่ิมจ านวนลูกหลาน และในเรื่อง
ศูนย์วิจัยวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ที่มีแพลตฟอร์ม ซึ่งหากมีการระบาดใหม่
วัคซีนจะผลิตได้ภายใน ๘ เดือน และในส่วนความคืบหน้าโครงการวัคซีนใบยา บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม 
จ ากัดได้มีการทดลองหาข้อมูลและพัฒนา สัตว์ทดลองมีการพัฒนานวัตกรรมต่อไป  

- ในส่วนจ านวนบุคลากรมีข้าราชการ จ านวน ๕๗๐ คน และจะเกษียณอายุราชการรุ่นสุดท้าย
ในปี ๒๕๘๐ ในโครงการ Upskill Reskill ไม่ได้น าไปใช้ในหน่วยงานแต่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้
ประโยชน์และจะพัฒนาเป็นโรงเรียนดิจิทัล  

- กรณีประเด็นปัญหาที่ดินสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวาย อยู่ระหว่างรอค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี และในการน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จะใช้เป็นพ้ืนที่ Learning Space ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ และในการให้เช่าที่ดินสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)  
กับกรมพลศึกษา ได้มีการปรึกษากับผู้เช่าเพื่อด าเนินการต่อไป 

- ในประเด็นการปรับสมดุลเด็กเกิดน้อย มีแนวทางการปรับตัวโดยมีการวิจัยในการใช้พ้ืนที่  
ไม่ใช่ส าหรับการศึกษาเท่านั้น โดยการใช้พ้ืนที่ปรับตามสังคมที่มีจ านวนผู้สูงวัยที่มากขึ้น 
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- ส่วนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมณีแดง เป็นโครงการคณะแพทยศาสตร์คิดค้นการชะลอวัย 
โดยทดลองในสัตว์แต่ยังไม่สามารถใช้กับคนได้  การใช้เซลล์มณีแดงท าให้จดจ าได้ง่าย มีการตัดแต่ง
เซลล์ทดลองในหนู ลิงแสม 

- ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ได้ผ่าน 
การรับรองไปเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๖๗ และความคืบหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่เพื่อก่อสร้างอาคาร
จอดรถศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้มีการประมูลและจัดซื้อจัดจ้างโดยบริษัทภายนอกจะไม่ใช้เงิน
งบประมาณของหน่วยงาน 

- ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้แจงความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ทางการแพทย์คือเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ 
เตียง โดยในการสร้างได้สมทบค่าก่อสร้างร้อยละ ๓๐ เป็นเงินนอกงบประมาณ 

- ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง ชี้แจงกรณีร่างพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. .... หากมหาวิทยาลัยรับงบประมาณผ่านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องได้รับงบประมาณในจ านวนที่เพียงพอโดยกระทรวงจะต้อง
รู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมากกว่าส านักงบประมาณ ส่วนแพลตฟอร์มกลางของรัฐบาลจะมีการประกาศ
ในปีงบประมาณหน้าโดยจะมีการท างานเชื่อมโยงร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และในจ านวนข้าราชการมี  จ านวน ๔๒๐ คน จะเกษียณอายุรุ่นสุดท้ายในอีกห้าปี  
โดยไม่ได้มีผลท าให้งบบุคลากรภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป และในเรื่องจ านวนเงินที่ ได้มาจากการ
รักษาพยาบาลมีจ านวน ๙ โรงพยาบาล จ านวน ๔๑,๘๑๔ ล้านบาท 

- ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้แจง จ านวนข้าราชการของมหาวิทยาลัยจะเกษียณอายุ
ราชการรุ่นสุดท้ายในปี ๒๕๘๑ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก  กรรมาธิการ ขอเอกสารของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง 

ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ๓ ปีย้อนหลัง 
๒. ขอรายละเอียดผลลัพธ์ของแต่ละหลักสูตร 
๓. ขอรายละเอียดวันที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักเรียนกู้เงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) ๔ ปีย้อนหลัง 
๔. หลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์   จิวจินดา  กรรมาธิการ ขอเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดงบการเงินที่ไม่มีหมายเหตุโดยขอให้ระบุหมายเหตุมาให้ครบถ้วน 
- นายอนุรักษ์  จุรีมาศ  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสารของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในรายละเอียดเกี่ยวกับมณีแดง 
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดโครงการพัฒนาที่ดินแก่งคอย จังหวัด

สระบุรี ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์อย่างไร และในอนาคตมีแผนการด าเนินการอย่างไร 
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๒. ขอเอกสารของสถาบนัดนตรกีัลยาณิวฒันาในรายละเอยีดจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาของ
สถาบัน ๔ ปีย้อนหลัง 

๓. ขอเอกสารของมหาวิทยาลัยมหิดลในรายละเอียดจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาของสถาบัน 
๔ ปีย้อนหลัง และขอจ านวนนกัศกึษาแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยดรุิยางคศิลป ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
แยกเป็นนักศึกษาไทยและต่างชาติ 

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายละเอียดแผนระยะกลางศูนย์เครือข่ายการ

เรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน มีภาควิชาใหม่หรือไม่ 
๒. ขอเอกสารของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง ในรายละเอียดข้อมูลสัดส่วนการเข้า

ออกของนักศึกษา และนักศึกษาที่จบการศึกษาของภาคอินเตอร์ในทุกสาขา ๕ ปีย้อนหลัง 

 
กลุ่มที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (๓๘ แห่ง) 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ๕ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ๑๘๙,๒๖๙,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    ๑๖๕,๙๘๐,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ๑๔๒,๙๓๔,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    ๑๗๘,๙๓๔,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ๓๖๙,๔๔๕,๔๐๐ บาท 
กลุ่มภาคกลาง ๕ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     ๑๖๕,๖๗๒,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ๑๔๓,๒๐๙,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ๑๗๓,๙๘๓,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   ๒๒๙,๘๕๖,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   ๒๔๔,๕๗๗,๑๐๐ บาท 
ภาคตะวันตก ๔ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    ๒๑๗,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ๒๒๒,๖๖๑,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    ๓๘๙,๗๔๗,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   ๑๙๐,๔๘๓,๙๐๐ บาท 
ภาคใต้ ๕ แห่ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ๑๗๙,๔๑๑,๗๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ๑๕๗,๕๖๕,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    ๑๘๑,๘๘๑,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    ๑๙๘,๘๒๑,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ๓๓๙,๓๐๗,๐๐๐ บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่ง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    ๒๑๐,๗๓๕,๗๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ๑๕๐,๔๖๙,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ๒๑๖,๓๒๗,๑๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ๒๑๒,๐๔๙,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    ๒๔๕,๐๗๑,๕๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ๑๗๕,๙๘๕,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ๑๔๙,๘๑๙,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ๑๘๐,๔๙๘,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    ๑๙๗,๕๐๙,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    ๑๕๘,๙๘๖,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ๒๒๐,๒๐๕,๐๐๐ บาท 
ภาคเหนือ ๘ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ๑๙๗,๖๑๘,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    ๑๗๖,๗๗๔,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ๒๑๕,๔๒๕,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ๒๐๓,๖๐๘,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    ๑๒๘,๔๐๙,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ๒๗๔,๙๘๑,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    ๑๖๘,๒๕๘,๕๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ๑๗๕,๔๓๒,๑๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้น 

๔๑ ล้านบาท แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๗ มีการเบิกจ่ายเพียง ร้อยละ ๕๐ ขอให้หน่วยงานชี้แจงสาเหตุที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตยางน้อย มีแนวทางในการพัฒนาอาคารเรียนรวม
อย่างไร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนทางวิชาการและด้านกีฬา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส านักงานศิลปะและวัฒนธรรม เสนอให้มหาวิทยาลัยมีการ
ต่อยอดทางด้านนาฏศิลป์ เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดอื่น ๆ  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าหอพักนักศึกษา
ราคาสูงอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากปัญหาวาตภัยหรือลมหมุนท าให้อาคารที่ก าลังก่อสร้างได้รับ
ความเสียหาย หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและส านักงบประมาณมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
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- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัญหาวาตภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ท าให้อาคารเดิมได้รับ 
ความเสียหาย สอบถามว่าหน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไร และงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 
ที่เป็นงบผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งผู้รับเหมาทิ้งงาน และได้รับผลกระทบ
จากวาตภัย หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- แต่ละมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการปรับตัวต่อปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลง ซึ่งมีสาเหตุ  
มาจากอัตราการเกิดต่ า และมีมหาวิทยาลัยทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไร 

- การสอบบรรจุข้าราชการครูมีอัตราการบรรจุที่ต่ า สอบถามว่าแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร เพ่ือให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครูได้มากขึ้น 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
e – Sport เปิดมาแล้วกี่ปี ผลิตบัณฑิตจ านวนกี่คน และมีการติดตามอัตราการมีงานท าของบัณฑิต
หรือไม่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตร MBA e – Sport สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
e – Sport และบันเทิง สอบถามว่าในอนาคตจะมีการเปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหรือไม่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับใหม่  
ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรับงบประมาณจากกองทุน อว. แทนการรับงบประมาณโดยตรง หรือไม่  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือ Upskill & Reskill ประชาชนในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบอย่างไร รวมทั้งมีการเชื่อมโยง Platform กลาง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างไร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการวางแผนหรือเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะอบรม Upskill & 
Reskill ของผู้ที่จะเข้ามาอบรมทักษะ Soft Power ตามนโยบายรัฐบาลอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ของ
โลกที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้วย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นจ านวนบัณฑิตที่มีการบรรจุเข้ารับราชการ ชี้แจงว่า การสอบบรรจุข้าราชการครูไม่ได้

จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการสอบครั้งที่ผ่านมาเป็นการจัดสอบรอบที่ ๑ ในต าแหน่งข้าราชการ
ครูที่มีในแต่ละจังหวัด ดังนั้น จะมีการจัดสอบบรรจุข้าราชครูอีกในรอบที่ ๒ – ๓ ต่อไป  

- ประเด็นแนวทางการพัฒนา Upskill & Reskill ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ชี้แจงว่า เป็นเรื่อง
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง โดยมีการด าเนินการกับชุมชนและขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของแต่ละชุมชน ท าให้ชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น  

- ประเด็นการเตรียมความพร้อมเรื่อง Soft Power แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ด าเนินการ 
ในประเด็นอาหารพ้ืนฐาน และแฟชั่นผ้าที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเป็นการท างานที่เข้าถึง
ชุมชน และแบ่งเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้แจงประเด็นหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยได้เปิดขึ้น 
จ านวนกว่า ๒๐ หลักสูตร เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับกรณีที่จ านวนนักศึกษาลดลง ทั้งนี้ ปัจจุบัน
จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่ลดลง 
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- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้แจงประเด็นหลักสูตร e – Sport มีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจ านวน ๑๐๔ คน โดยการจัดการเรียนการสอนได้รับความร่วมมือจากประเทศเกาหลี 
และประเทศจีน รวมทั้ง ผู้ประกอบการในประเทศ และสมาคม e-Sport ของประเทศไทย ในการจัด
การศึกษาร่วมกัน และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจเกม และออกแบบ  
การจัดงานอีเว้นท์ (event) ต่าง ๆ โดยยังไม่มีบัณฑิตที่เข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวุฒิพงษ์  นามบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด ขอเอกสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อสร้างหอประชุมไพรพะยอมหลังใหม่ งบประมาณ ๒๕๐ 

ล้านบาท  
๒. ขอข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงอาหาร งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อสร้างหอประชุมไพรพะยอมหลังใหม่ งบประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท  
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. จ านวนบุคลากร อัตราของอาจารย์ ๕ ปีย้อนหลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละกลุ่ม

จังหวัด 
๒. จ านวนนักศึกษา ๕ ปีย้อนหลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละกลุ่มจังหวัด 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดและผลการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๓ โครงการ  
(๑ ) โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  โครงการบริหารงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  
(๒) โครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ได้แก่ โครงการผลิตและพัฒนาครู  

ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู และโครงการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย 

(๓ ) โครงการตามยุทธศาสตร์การผลิ ตและพัฒ นาครู  ซึ่ งมี การใช้ งบประมาณ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. ขอเอกสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 
(๑) จ านวนนักเรียนในแต่ละหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และย้อนหลัง ๓ ปี  
(๒) ผลลัพธ์ของแต่ละหลักสูตร 
(๓) วันที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักเรียนที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้แก่ 

กยศ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และย้อนหลัง ๔ ปี 
(๔) หลักเกณฑ์ในการประเมินอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย 
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กลุ่มที่ ๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (๙ แห่ง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ๕๑๕,๙๔๘,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ๒๒๙,๓๔๐,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ๓๒๘,๖๗๐,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ๑๘๓,๓๙๙,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ๓๕๒,๐๓๑,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ๓๓๐,๓๕๓,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ๒๕๖,๒๘๔,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ๒๗๕,๐๔๓,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ๔๗๙,๐๐๗,๖๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในอดีตที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีทักษะทางด้านเกษตรเป็นเลิศ แต่ปัจจุบัน

ภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่เคยเป็นเลิศทางด้านนี้ลดน้อยลง ขอทราบว่ามหาลัยวิทยาลัยมีแนว
ทางการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของตนกับมาเป็นเลิศทางด้านการเกษตรหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหากพระราชบัญญัติอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีการประกาศ
บังคับใช้ โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องไปรับงบประมาณจากกองทุนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมจะส่งผลต่อการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 

- ขอทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง มีแนวทางการปรับตัวและรับมือ
อย่างไรกับปัญหาเด็กที่เกิดมีจ านวนน้อยลง 

- ตามที่ได้มีการชี้แจงในเรื่องของเครดิตแบงก์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะมีการ
เชื่อมโยงและมีการใช้ข้ามกลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นนอกกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคลหรือไม่ 

- ขอสอบถามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในเรื่องของอุเทนถวาย ที่ศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะคดีเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน  
ขอทราบแผนการด าเนินการย้ายออกจากที่ดินและความคืบหน้าในคดีดังกล่าว 

- ขอทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ด าเนินการจัดท าแพลตฟอร์มขัดความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญและด าเนินการจัดท าในระดับพ้ืนที่ เนื่องจาก ในเว็บไซต์มีข้อมูลที่
กระจัดกระจาย จึงอยากทราบว่าการจัดท าแพลตฟอร์มดังกล่าวมีแผนการด าเนินการอย่างไร มีการ
ด าเนินการในที่ใดแล้วบ้าง มีผลลัพธ์และใช้งบประมาณเป็นจ านวนเท่าไร และแผนการในอนาคต  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีกองทุนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอยู่ในช่วงการพิจารณาของกฤษฎีกา 

ซึ่งทางรัฐมนตรีได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งคิดว่าคงไม่เกิดผลกระทบ 
เนื่องจาก จะท าให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีโอกาสใช้งบประมาณของกองทุนในกรณีที่ได้รับงบประมาณไม่
เพียงพอ  
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- กรณีเครดิตแบงก์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง มีการเชื่อมโยงในเรื่อง
ของเครดิตแบงก์ภายในทั้ง ๙ มหาวิทยาลัยร่วมกันทั้งหมด ส่วนภายนอกได้ด าเนินการประสานเพ่ือ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลาย ๆ มหาวิทยาลัย 

- กรณีการแพ้คดีที่ศาลปกครอง เป็นการแพ้คดีโดยยกค าร้องและมีการยื่นค าร้องไปให้พิจารณา
ใหม่ ส่วนการย้ายออกอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจา โดยสิ่งที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกด าเนินการในปีนี้ ได้ด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่และปรับปรุง
พ้ืนที่ ใหม่ที่ ได้รับการบริจาค และด าเนินการจัดท าแผนแบ่งศึกษาออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก  
เป็นนักศึกษาที่รับเข้ามาแล้วตอ้งไม่เกดิผลกระทบตอ่การศึกษา ส่วนที่สอง เป็นการับนักศึกษาใหม่อยู่ใน
ระหว่างการประเมินนักศึกษาใหม่ ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารของมหาวิทยาลักเทคโนโลยีราชมงคล 

จ านวน ๙ แห่ง ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดจ านวนนักเรียนในแต่ละหลักสูตร ย้อนหลัง ๓ ปี  
๒. ขอรายละเอียดผลลัพธ์แต่ละหลักสูตรทั้งหมดตามที่รายงานไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๓. ขอรายละเอียดในแต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักเรียนที่กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) ย้อนหลัง ๓ ป ี
๔. ขอรายละเอียดการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสารของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เกี่ยวกับโครงการที่จะด าเนินการในวิทยาเขตดอยสะเก็ด ในการท าเซ็นเซอร์ไฟป่าว่ามีผลการด าเนินงาน
ในปี ๒๕๖๗ เป็นอย่างไร 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการจัดท าแพลตฟอร์ม
ขัดความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็ว่ามแีผนการด าเนินการอย่างไร มีการด าเนินการในที่ใดแล้วบ้าง มีผลลัพธ์
และใช้งบประมาณเป็นจ านวนเท่าไร และแผนการในอนาคต  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้งหมดที่มีการด าเนินการ 

 

 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
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